

# Người nông dân làm kinh tế giỏi

HỒNG MẾN

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo, năm 1994, sau khi lập gia đình, mặc dù chăm chỉ lao động, làm đủ mọi nghề, nhưng cuộc sống của gia đình anh Nguyễn Xuân Hải vẫn gặp nhiều khó khăn. Với bản chất cần cù, siêng năng, anh đã động viên gia đình cố gắng vượt qua những khó khăn ban đầu, quyết tâm lao động sản xuất để vươn lên làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương. Đầu năm 2004, thực hiện chủ trương đầu thầu đất canh tác 20 năm của chính quyền xã Mỹ Thủy, anh Hải bàn bạc với gia đình mạnh dạn đầu thầu 4 ha đất canh tác để xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp. Anh quyết định tận dụng mặt nước thả cá, xây chuồng trại chăn nuôi và trồng rừng. Lúc đầu gặp nhiều khó khăn vì thiếu vốn, kinh nghiệm chăn nuôi hạn chế, vì vậy, mấy năm đầu gia đình anh chịu lỗ không ít. Song với sự chăm chỉ, cần cù, quyết tâm học hỏi kinh nghiệm ở những người có mô hình phát triển chăn nuôi đi trước và qua tìm hiểu sách vở, thông tin trên tivi, anh Hải tự đúc kết cho mình những kinh nghiệm chăm sóc, phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, đến nay trang trại tương đối ổn định, kinh tế phát triển. Sau một thời gian phát triển mô hình, trang trại của anh đã có 30 con lợn thịt, mỗi năm xuất chuồng 6 đến 7 tấn lợn hơi; 2 ha mặt nước thả các loại cá nước ngọt có giá trị kinh tế cao như cá trắm, cá gáy, cá mè, cá rô phi cung ứng cho thị trường. Xung quanh ao vườn, anh trồng cỏ làm thức ăn cho cá và trồng rau phục vụ cuộc sống hàng ngày của gia đình. Trang trại tổng hợp

Anh Nguyễn Xuân Hải ở Chi hội Nông dân thôn Mỹ Hà (xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy) là tấm gương điển hình về nghị lực, quyết tâm vượt khó, mạnh dạn đi đầu trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Nhiều năm liền, gia đình anh vinh dự được công nhận là điển hình nông dân tiên tiến trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” của huyện Lệ Thủy.

của anh Nguyễn Xuân Hải đã mang lại hiệu quả thiết thực và từng bước cho thu nhập ổn định. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, vừa sản xuất vừa đầu tư, đến nay, gia đình anh Nguyễn Xuân Hải đã có một mô hình kinh tế hiệu quả, hệ thống chuồng trại được xây dựng một cách khoa học, ngăn nắp và hợp vệ sinh. Ngoài chăn nuôi, gia đình anh còn trồng, chăm sóc 2 ha rừng kinh tế đang phát triển tốt. Với trang trại tổng hợp này, mỗi năm, gia đình anh thu nhập trên 300 triệu đồng. Nhờ đó cuộc sống gia đình dần khá khấm khá có điều kiện chăm lo cho các con ăn học đầy đủ; 3 đứa con anh đều chăm ngoan, học giỏi.



Mô hình chăn nuôi lợn của gia đình anh Nguyễn Xuân Hải mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: H.M

Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, anh Hải còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội do địa phương phát động; sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, trao đổi kinh nghiệm làm ăn cùng các hội viên hội nông dân và bà con lối xóm. Chính vì vậy, anh được nhiều người trong thôn tin yêu, quý trọng. Nhiều năm liền anh được Hội Nông dân xã Mỹ Thủy công nhận là nông dân sản xuất giỏi. Năm 2016, anh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả và ổn định.

Không chỉ làm giàu cho gia đình mình, anh Hải còn là người có nhiều đóng góp trong việc gây dựng phong trào phát triển kinh tế ở địa phương. Anh đã giúp đỡ nhiều gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn hỗ trợ vay vốn, con giống, kinh nghiệm trong sản xuất và cách phòng trừ dịch bệnh. Bên cạnh đó, anh rất nhiệt tình ủng hộ cho các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, khuyến học khuyến tài... của địa phương. Từ cuộc sống nghèo khó, giờ đây, gia đình anh đã có cuộc sống khá giả, nhà cửa khang trang, con cái học hành đầy đủ. Với sự nỗ lực không ngừng, nhiều năm qua, gia đình anh là điển hình nông dân làm kinh tế giỏi, đồng thời cũng là một gia đình văn hóa tiêu biểu ở xã Mỹ Thủy.

Có thể nói, gia đình anh Nguyễn Xuân Hải là một trong những gia đình hội viên nông dân đã mạnh dạn đầu tư phát triển trang trại tổng hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao. Qua học hỏi kinh nghiệm, tiếp thu những cái hay, cái mới trong sản xuất và áp dụng thành công vào điều kiện thực tế của gia đình, đến nay, mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình của anh Hải đang ngày càng cho thấy hiệu quả thiết thực, rất xứng đáng được biểu dương, nhân rộng ■

H.M

## Tân Phú...

(Tiếp theo trang 13)

hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong thôn luôn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình. Bà con hăng hái tham gia các hoạt động thể dục thể thao như bóng chuyền, cầu lông... Nhà văn hóa thôn được xây dựng khang trang, sạch đẹp, rộng rãi, có đầy đủ trang thiết bị để mọi người tham gia sinh hoạt cộng đồng. Ngoài ra, các công tác chăm sóc y tế, sức khỏe cho nhân dân được quan tâm chú trọng. Cùng với toàn xã, từ tháng 4 - 2018, thôn thực hiện xã hội hóa việc quét đường thông qua mô hình “Khu dân cư ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp”. Cụ thể, vào ngày chủ nhật cuối tuần, tất cả các hộ dân trong xã đồng loạt tổng dọn vệ sinh môi trường đoạn đường trước nhà mình và trong khu dân cư... Đồng thời, bà con tiếp tục chung tay thực hiện đề án xã hội hóa xây dựng hệ thống điện chiếu sáng các tuyến đường vừa và nhỏ trong khu dân cư. Thông qua đó nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc xây dựng môi trường sống luôn xanh - sạch - đẹp, tạo không gian sống trong lành và góp phần giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2018.

Giờ đây về Tân Phú, trong làn gió biển mát rượi, ngắm những căn nhà khang trang ẩn dưới bóng cây xanh mát, khách đến thăm sẽ cảm nhận được sự đổi thay ngày càng tích cực của làng quê trên vùng cát trắng năm nào. Với những thành tích đạt được, năm 2017, thôn Tân Phú tiếp tục được công nhận là thôn văn hóa. Trong thời gian tới, thôn sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng chi bộ Đảng, ban cán sự thôn trong sạch, vững mạnh; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với quần chúng nhân dân; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền các cấp đề ra; góp phần tích cực cùng với xã Quang Phú phấn đấu để được công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018 ■

N.T.X.K